

ไบโอเดอ์มา ชวนเซเลบคนดังจับหน้าชา่วม 'Fit and Refine' เพื่อผิวสวย



ไบโอเดอ์มา ชวนคนดังจับหน้าชา่วม 'Fit and Refine'

นวัตกรรมกระชับรูขุมขนผิวเนียนใสจากฝรั่งเศส

รูขุมขนกว้าง!!...สัญญาณเตือนผิวขาดความสมดุล ปัญหาหัวใจของคนผิวมันหรือผิวผสม เพราะผิวมีการผลิตน้ำมันออกมามากเกินไป ยิ่งหน้ามันเท่าไร แขนงใหม่ของขนาดและระยะเรื้อรังของปัญหานี้ก็ยิ่งมากขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยหลายประการทั้งฮอร์โมน อาหาร อากาศ เครื่องสำอาง การสูบบุหรี่ กรรมพันธุ์ เป็นต้น เกิดเป็นปัญหาความมันส่วนเกิน รูขุมขนอุดตัน สิว หรือเกิดปัญหารูขุมขนกว้างและผิวหน้าไม่เรียบเนียน โดยเฉพาะบริเวณที-โซน (T-zone) ด้วยปัญหาดังกล่าวไบโอเดอ์มา แบรินด์เวชสำอางชั้นนำจากฝรั่งเศส จึงได้คิดค้น “ไบโอเดอ์มา ซีเปียม พอร์ รีไฟเนอร์” นวัตกรรมใหม่ล่าสุดเพื่อคุมความมันและกระชับรูขุมขน พร้อมจัดงานเปิดตัวภายใต้คอนเซ็ปท์ 'Fit and Refine' โดยงานนี้คุณวัลภา รัตนชัยพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นาไอส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เชิญเหล่าเซเลบริตี้เอลิซต์ อาทิ หลุยส์แม้น -ม.ร.ว. แม้นนฤมาศ ยุคล หลุยส์แอร์ - ม.ร.ว.จันทวลัดดา ยุคล หลุยส์ใหม่-ม.ร.ว.จันทรรินภา ยุคล แพรว-พัฒนิตา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา มิลค์กี้-จิราภา ลักษณะวิศิษฐ์ และบรรดาบิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังต่างมาร่วมงานอย่างคึกคัก

ท่ามกลางบรรยากาศจับหน้าชาวยามบ่าย บรรดาแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมทดลองผลิตภัณฑ์ และสนุกสนานกับกิจกรรมที่สอดแทรกความรู้เรื่องผิวพรรณจากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมยืดเส้นยืดสายกับท่าออกกำลังกายที่ทำให้สัดส่วนฟิตแอนด์เฟิร์มสวยจาก คุณเชอริ -นนท์ณัฐดา อำนวยการ เทรนเนอร์คิวทองผู้ปั้นหุ่นเป๊ะให้ซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทย นอกจากนี้ยังได้รับฟังความรู้ในเรื่องการเลือกใช้เวชสำอางสำหรับผิวมัน-ผิวผสม สู่อรรถประโยชน์ผิวที่ดียังยืน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รศ. ดร. พิเศษ พญ. รัชต์ธร ปัญจประทีป โดยคุณหมอกล่าวว่า “การที่ต่อมไขมันมีการทำงานมากกว่าปกติ ผลิตน้ำมันมากเกินไปกว่าความต้องการและมีน้ำมันส่วนเกิน จะทำให้ผิวหนังเกิดสิวดตามมา สำหรับปัจจัยที่กระตุ้นให้ต่อมไขมันผลิตน้ำมันมากเกินไป ได้แก่ ระดับฮอร์โมนซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดในช่วงวัยรุ่น โดยจะมีฮอร์โมนที่กระตุ้นการทำงานของต่อมไขมันให้ผลิตน้ำมันจำนวนมาก นอกจากนี้การรับประทานอาหารที่มีรสหวานจัด หรือพวกเค็มโปรดัคส์ (Dairy product) ชีส นม เบเกอรี่ มากเกินไปก็เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดสิว และอีกหนึ่งปัจจัยคือกรรมพันธุ์ที่เราหลีกเลี่ยงได้ยาก ดังนั้นการดูแลรักษาผิวหน้าให้สะอาด ปกป้องผิวจากแสงแดด รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ ตลอดจนเลือกใช้เวชสำอางที่เหมาะสมกับสภาพผิวก็จะช่วยให้ผิวมีความสมดุล ลดปัญหาการเกิดสิวได้”

เหล่าเซเลบริตี้ที่ร่วมกิจกรรมต่างประทับใจ พร้อมร่วมเผยเคล็ดลับการคืนความสมดุลให้ผิวสุขภาพดีอย่างยั่งยืนตาม

แบบฉบับของตัวเอง มิลค์กี้ – จิราภา ลักษณะวิศิษฐ์ สาวผิวใสเผยถึงการดูแลผิวว่า “ตัวเองเป็นผิวแพ้ง่ายจึงเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีที่ระคายเคืองผิวค่ะ ส่วนการดูแลผิวหน้าในชีวิตประจำวัน มิลค์กี้จะเน้นเรื่องความสะอาดเป็นหลักค่ะ ใช้ผลิตภัณฑ์คลีนซิ่งที่อ่อนโยนเช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอาง จากนั้นจะใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับการล้างหน้าอีกครั้ง เพื่อไม่ให้มีสิ่งตกค้างอุดตันรูขุมขน และทามอยซ์เจอไรเซอร์บำรุงผิวเป็นขั้นตอนสุดท้าย ควบคู่กับการทานอาหารเสริมบำรุงผิวพรรณค่ะ” ปิดท้ายด้วย หมิงแมน -ม.ร.ว. แม้นนฤมาส ยุคล เซเลบสาวอารมณ์ดีเผยเคล็ดลับในการดูแลผิวให้แลดูดีมีสุขภาพว่า “แมนเป็นคนผิวผสมค่ะ ผิวหน้าจะมีความมันบริเวณที่โซน และเป็นคนชอบกิจกรรมกลางแจ้ง ชอบเที่ยวทะเล จึงค่อนข้างพิถีพิถันกับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวมากๆ เคล็ดลับในการดูแลผิวจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่ช่วยควบคุมความมันส่วนเกินและที่ขาดไม่ได้ คือ ครีมกันแดด รวมถึงทำความสะอาดผิวหน้าให้สะอาดและต็มหน้าเยอะๆค่ะ”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท กนกรัตน์ แอนด์ เฟรนด์ จำกัด (ที่ปรึกษาด้านงานประชาสัมพันธ์)

โทร.02-284-2662 แฟกซ์. 02-284-2287,2291 www.kanokratpr.com

คุณกนกรัตน์ วีรานุกัตต์ E-mail: Kanokrat@kanokratpr.com